

เอกสาร

ชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)
ให้ผู้วิจัยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ครบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รหัสโครงการวิจัย :
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้ออกรหัสโครงการวิจัย)
2. ชื่อโครงการวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
4. อธิบายวิธีการวิจัย (ให้อธิบายเฉพาะวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย) หากเป็นการทดลองให้อธิบายวิธีการทดลองที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ/กลุ่มควบคุม (ถ้ามี) รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย
5. อธิบายกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้องปฏิบัติ หรือได้รับการปฏิบัติ เมื่อสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยละเอียด
6. อธิบายความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ถ้ามี) หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือความไม่สะดวกดังกล่าว ให้ผู้วิจัยอธิบายแนวทางป้องกัน และวิธีการแก้ไขหรือช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นระหว่างดำเนินการวิจัย
7. กรณีที่โครงการวิจัยมีความเสี่ยง “สูง” ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้ผู้วิจัยอธิบายด้วยว่าหากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถึงแก่ชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ อันเป็นผลโดยตรงจากการวิจัย ผู้วิจัยจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างไร
8. อธิบายประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพึงได้รับจากโครงการวิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากโครงการวิจัย ให้ผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบด้วยเช่นกัน
9. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับค่าชดเชยการเสียเวลา และหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือของที่ระลึกที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพึงได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยให้ทราบ (ถ้ามี)
10. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องรับผิดชอบ ให้ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดและจำนวนเงินให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
11. อธิบายการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีสิทธิปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ และสามารถถอนตัวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยการปฏิเสธหรือถอนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประการใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะพึงได้รับ
12. อธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เห็นว่าผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นความลับ การเผยแพร่ผลการวิจัยจะกระทำในภาพรวม โดยผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกเปิดเผยไม่ว่าในทางใดๆ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

13. กรณีที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีข้อมูล หลักวิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในระหว่างที่ยังอยู่ในโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะยังคงเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต่อไปหรือไม่

14. ระบุชื่อผู้วิจัยที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกอย่างน้อยหนึ่งคน หน่วยงานที่สังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยสะดวกหากมีข้อสงสัยในกระบวนการวิจัย เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ e-mail address

15. ระบุข้อความว่า “หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถแจ้งมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 086-440-2639 หมายเลขภายใน 10802” ในตอนท้ายของเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

หมายเหตุ

(1) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ควรใช้ภาษาที่กระชับและมีเนื้อความที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

(2) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ให้แยกเป็นคนละฉบับกับเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)

(3) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ให้ผู้วิจัยทำเอกสารชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

(4) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 12 ปี ให้ผู้วิจัยทำเอกสารชี้แจงด้วยวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายสำหรับเด็กที่อ่านหนังสือได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เด็กไม่สามารถอ่านหนังสือได้ให้ผู้วิจัยอ่านให้ฟัง และจัดทำเอกสารชี้แจงสำหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อีกฉบับหนึ่ง

(5) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นบุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ วิกลจริต ไม่มีสติสัมปชัญญะ เป็นต้น ให้ผู้วิจัยทำเอกสารชี้แจงเฉพาะ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้อนุญาตเพื่อขอความยินยอม

เอกสารชี้แจงผู้ร่วมโครงการวิจัย
(Participant Information Sheet)

(สำหรับนิสิต)

คำชี้แจงแยกตามกลุ่มตัวอย่างที่เราทำวิจัยด้วย

รหัสโครงการวิจัย : RBRU-Hu...../25..... (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้ออกรหัสให้)

โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A

ระบุให้ตรงกับ AF 06-01

เรียน นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A

ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.แจ่มใส สดชื่นใจ ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ก่อนที่นิสิตจะตกลงเข้าร่วมการวิจัย ขอแจ้งให้นิสิตทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย ดังนี้

ระบุให้ตรงกับ AF 06-01 ให้ครบ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A โดยจำแนกตามเพศและชั้นปีการศึกษา และหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตส่วนนี้เป็นการศึกษาระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ โดยจำแนกตามเพศและชั้นปีการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทำให้ทราบถึงระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต และนำไปสู่การหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ต่อไป

ระบุเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ทำกับกลุ่ม ดย.นี้ให้ครบ

หากนิสิตตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าจะขอความร่วมมือให้นิสิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานภาพทั่วไป มีลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (2 ข้อ) ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A มีลักษณะคำถามเป็นแบบประเมินค่า (28 ข้อ) นิสิตจะใช้เวลาตอบแบบสอบถามประมาณ 10 นาที

การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ไม่มีความเสี่ยงใดๆ อันจะเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของนิสิต

ประโยชน์ที่นิสิตพึงได้รับจากโครงการวิจัยมีทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ประโยชน์ทางตรง นิสิตจะทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ส่วนประโยชน์ทางอ้อม คือ เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นจะเกิดประโยชน์ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ จะทำให้นิสิตมีโอกาสได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธต่อไป

ภายหลังการเข้าร่วมโครงการวิจัย เมื่อนิสิตตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะมอบของที่ระลึกเป็นสมุดและปากกา จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 30 บาท การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นไปโดยสมัครใจ นิสิตมีสิทธิปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ และสามารถถอนตัวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยการปฏิเสธหรือถอนตัวของนิสิตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการศึกษา และสิทธิประการใดๆ ที่นิสิตจะพึงได้รับ

ระบุสิ่งที่เราต้องการให้กลุ่มตัวอย่างทำ และสิ่งที่เราจะให้ค่าตอบแทน/ของที่ระลึก/ค่าเดินทาง จากการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ ตามที่ระบุให้ AF06-01 ข้อ 11

ระบุตามบริบทกลุ่มดย. และต้องให้ตรงกับ AF 06-03

ผลการวิจัยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น ข้อมูลต่างๆ ของนิติตจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่มี การเปิดเผยชื่อของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลผลการวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม โดยผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของนิติตออก เปิดเผยไม่ว่าในทางใดๆ เว้นแต่นิติตจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ข้อมูล จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 ปี หลังการเผยแพร่ผลการวิจัย และจะถูกนำไปทำลายหลังจากนั้น

หากนิติตมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.แจ่มใส สดชื่นใจ ได้ที่ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A โทร 038-102222 ต่อ 2307 โทรศัพท์มือถือหมายเลข 08-6307-4318 หรือหากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม โครงการวิจัย สามารถแจ้งมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 086-440-2639 หมายเลขภายใน 10802

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามและข้อสงสัยของท่านทุกเมื่อ เมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าร่วมในการวิจัยนี้ แล้วขอความกรุณาลงนามในใบยินยอมร่วมโครงการที่แนบมาด้วยนี้ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้

ลงชื่อ

ลงนามมาให้เรียบร้อย

(อาจารย์ ดร.แจ่มใส สดชื่นใจ)

หัวหน้าโครงการวิจัย

เอกสารชี้แจงผู้ร่วมโครงการวิจัย
(Participant Information Sheet)
(สำหรับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม)

รหัสโครงการวิจัย : RBRU-Hu...../25..... (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้ออกรหัสให้)

โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A

ระบุให้ตรงกับ AF 06-01

เรียน ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.แจ่มใส สดชื่นใจ ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ก่อนที่ท่านจะตกลงเข้าร่วมการวิจัย ขอเรียนให้ท่านทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย ดังนี้

ระบุให้ตรงกับ AF 06-01 ให้ครบ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A โดยจำแนกตามเพศและชั้นปีการศึกษา และหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านส่วนนี้เป็นการหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ผลการศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A ต่อไป

ระบุเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ทำกับกลุ่ม ดย.นี้ให้ครบ

หากท่านตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าจะขอความร่วมมือให้ท่านเข้าร่วมการสนทนากลุ่มจำนวน 2 ครั้ง ใช้เวลาสนทนากลุ่มครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A เพื่อร่วมเสนอแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A มีประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 1) แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A 2) รูปแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ 3) บทบาท/ผู้รับผิดชอบหลัก ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ และ 4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ไม่มีความเสี่ยงใดๆ อันจะเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของท่าน

ประโยชน์ที่ท่านพึงได้รับจากโครงการวิจัยมีทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ประโยชน์ทางตรง ท่านจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นต่อการพัฒนานิสิตเพื่อพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงพระพุทธศาสนาต่อไป ส่วนประโยชน์ทางอ้อม คือ ได้ทราบแนวทางข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างผู้ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ

ระบุสิ่งที่เราต้องการให้กลุ่มตัวอย่างทำ และสิ่งที่เราจะให้ค่าตอบแทน/ของที่ระลึก/ค่าเดินทาง จากการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ ตามที่ระบุให้ AF06-01 ข้อ 11

ระบุตามบริบทกลุ่มตย. และต้องให้ตรงกับ AF 06-03

6

ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่มทุกครั้ง มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อต้อนรับทุกท่านตลอดจนข้าพเจ้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามความเป็นจริง และภายหลังการสนทนากลุ่มเสร็จสิ้นข้าพเจ้าจะมอบของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 500 บาท การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นไปโดยสมัครใจท่านมีสิทธิปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ และสามารถถอนตัวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อ โดยการปฏิเสธหรือถอนตัวของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประการใดๆ ที่ท่านจะพึงได้รับ

ผลการวิจัยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น ข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลผลการวิจัยจะนำเสนอในภาพรวม โดยผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกเปิดเผยไม่ว่าในทางใดๆ เว้นแต่ท่านจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 1 ปี หลังการเผยแพร่ผลการวิจัย และจะถูกนำไปทำลายหลังจากนั้น

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.แจ่มใส สดชื่นใจ ได้ที่ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย A โทร 038-102222 ต่อ 2307 โทรศัพท์มือถือหมายเลข 08-6307-4318 หรือหากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถแจ้งมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 086-440-2639 หมายเลขภายใน 10802

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามและข้อสงสัยของท่านทุกเมื่อ เมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าร่วมในการวิจัยนี้แล้วขอความกรุณาลงนามในใบยินยอมร่วมโครงการที่แนบมาด้วยนี้ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้

ลงนามมาให้เรียบร้อย

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.แจ่มใส สดชื่นใจ)
หัวหน้าโครงการวิจัย